



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร BCG Model	1	กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ มุ่งสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG Model	Thailand Plus Online
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนลิงก์ปลอม	2	เกษตรลำปาง เตือนระวังลิงก์ปลอมเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ได้สูงสุด 20,000 บาท	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
หยุดเผาในพื้นที่เกษตร	3	เกษตรบางบัวทอง ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเกษตรกร	4	เกษตรตำบลบุตี จ.ยะลา เดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น “ข้าวหอมมะลิอู” หวังยกระดับพัฒนาชาวนาข้าวในพื้นที่	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ตลาดเกษตรกร	5	เกษตรย่านตาขาว จัดประชุมคณะกรรมการในโครงการพัฒนาตลาดระดับอำเภอ	สยามรัฐออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ มุ่งสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG Model

🕒 2 ธันวาคม 2023 📺 Thailandplus 📁 เกษตร - สิ่งแวดล้อม



นายภุช อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประสบการณ์ การสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรที่เป็นรากฐานอาชีพหลักของคนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่นำทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นกุญแจดอกแรกที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดนโยบายและแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืนตามหลัก BCG Model โดยผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 5 ประการ ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งเจ้าหน้าที่และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีการให้บริการที่ดี และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
2. การจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดเก็บข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ได้แก่ สถิตินักท่องเที่ยว รายได้ ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร

3. การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยว
4. การส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การใช้ตราสัญลักษณ์ A (Agrotourism) การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหม่ โดยยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model เพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและที่พักให้ได้มาตรฐาน และสร้างจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากอาหารที่มีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงจากการขาย และเกิดส่วนแบ่งทางการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับหลัก BCG Model ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับเขต ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำแก่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ รวมถึงเกิดแนวทาง การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมในระดับพื้นที่ และสอดคล้องตามแนวทาง BCG Model ต่อไป

เกษตรลำปาง เตือนระวังลิงค์ปลอมเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 6667 ได้สูงสุด 20,000 บาท

02 ส.ค. 2566  views 182



นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้มีมีจฉายิปแอบอ้างได้ติดต่อไปยังเกษตรกรผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์ เพื่อให้เกษตรกรยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร หรือเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท หากไม่ยืนยันตัวตนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะมีวิธีการ ดังนี้

1. ใช้เบอร์โทรศัพท์แปลกๆ โทรเข้าหาเกษตรกร
2. ให้เกษตรกรแอดไลน์ชื่อ “กรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อส่งรายละเอียดและส่งลิงก์ในการยืนยันตัวตน (doae.mu-th.com)
3. ให้กดลิงก์ตามที่มีจฉายิปแจ้ง กรอกข้อมูลส่วนตัวและให้กรอกข้อมูลธนาคาร เพื่อความสะดวกในการรับเงินเยียวยา

ทั้งนี้ ขอเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อ "ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล" แก่กลุ่มมีจฉายิปโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ให้เกษตรกรติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง หรือเว็บไซต์จริงของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ <https://www.doae.go.th/>

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 20 ไร่ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ธ.ก.ส. จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลือ

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

01 ส.ค. 2566  views 169

    



สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม หรือกลุ่มใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้ง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเผา และนำเสนอทางเลือกและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจาก บริษัท วีอาร์พี โฮลดิ้ง ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยนำวัสดุเหลือใช้เหลือใช้ทางการเกษตรไปผลิตเป็นชีวมวล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว

เกษตรตำบล จ.ยะลา เคนนางขายพนทปลูกข้าวสายพนทกองกน “ข้าวหอมมอลอ” หวงยก
ระดับพัฒนาชาวนาข้าวในพื้นที่

02 พ.ย. 2566  views 364

    



ที่บ้านบาสุกาบารู ม.9 ต.บุตี อ.เมือง จ.ยะลา ชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 36 ราย ได้ร่วมกิจกรรมตกกล้าแบบเปียก เพื่อทำแปลงเรียนรู้ระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวหอมมอลอในพื้นที่แปลงจำนวน 2 ไร่ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พัฒนาที่ดินอำเภอเมืองยะลา ธกส.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ และทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.บุตี เข้าร่วม

นายวิทยา สายกิเส็ง เกษตรตำบลบุตี เปิดเผยว่า กิจกรรมตกกล้าแบบเปียก เพื่อทำแปลงเรียนรู้ระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวหอมมอลอในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่ปลูกจาก ม.1 และ ม.8 ซึ่งได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว เห็นได้จากการที่พี่น้องเกษตรกรทำการปลูกข้าวเพื่อบริโภคและที่เหลือจากการบริโภคก็นำมาจำหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่เกิดเป็นรายได้ ปัจจุบันได้มีเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจการปลูกข้าวหอมมอลอเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 29 ราย มีการปลูกข้าวหอมมอลอ 30 ไร่ จากจำนวนทั้งหมด 75 ไร่ มีแปลงการเรียนรู้ 2 ไร่ ซึ่งดำเนินการในระบบโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติ จนถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยโรงเรียนเกษตรกรสามารถที่จะมาเรียนรู้ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้พื้นที่ปลูกหลักๆ จะอยู่ที่ ม.1 และ ม.8 พร้อมทั้งกำลังดำเนินการขยายพื้นที่มายัง ม.9 และจะดำเนินการต่อที่ ม.2 และ ม.5 ในลำดับต่อไป ซึ่งเป้าหมายการปลูกข้าวหอมมอลอทั้งปอยู่ที่จำนวน 250 ไร่

เกษตรย่านตาขาว จัดประชุมคณะกรรมการ ในโครงการพัฒนาตลาดระดับอำเภอ

📷 ทีวี 📱 แอป 📄 Share

© 2 ธันวาคม 2566 09:59 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ชาวทั่วไป



เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการในโครงการพัฒนาตลาดเกษตรระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาตลาดเกษตรระดับอำเภอ

นายพนธ์ภณท์ นาพอ เกษตรอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ บุญฤทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาตลาดเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวพัชราภรณ์ อัจจุกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาล ตำบลย่านตาขาว ร่วมประชุมชี้แจงโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ให้แก่เกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ การจำหน่ายสินค้างานปีใหม่ประจำปี อำเภอย่านตาขาว ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 การลดใช้ถุงพลาสติกและใช้วัสดุ จากธรรมชาติห่อบรรจุสินค้าในตลาดเกษตร และการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรอำเภอย่านตาขาว ผ่านเสียงตามสายให้พื้นที่ชุมชนตำบลย่านตาขาว เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ปัจจุบันตลาดเกษตร อำเภอย่านตาขาวมียอดการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงกันยายน 2566 จำนวน 1,960,446 บาท

ทั้งนี้ ตลาดเกษตรอำเภอย่านตาขาวจำหน่ายสินค้าทุกวันอังคารและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 10.30 น. บริเวณกำแพงด้านหน้าศูนย์ราชการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ติดต่อจำหน่ายสินค้าโทร 075- 281241 สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง)